



Quà tặng đặc quyền Mang tâm trải nghiệm

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TẬP ĐUNG CHO CÁC KHÁCH HÀNG
CÓ GIAO DỊCH MUA MÔI BẠI ĐONESAN
SUN PROPERTY TỪ 14/03/2023



Kính gửi Quý Khách hàng & Quý Đối tác,
Thay lời tri ân tới những Khách hàng đã đồng hành qua nhiều dự án khắp ba miền, từ tháng 3 này, Sun Property kết hợp cùng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình đặc quyền dành tặng Khách hàng, với loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Chương trình đặc quyền này không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn mang tới cho Khách hàng Sun Property hành trình trải nghiệm hệ sinh thái Sun Group, với những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp đã hiện hữu. Đây là những đặc quyền mà chỉ các Chủ sở hữu của Sun Property mới có được, nhờ hệ sinh thái Vui chơi giải trí – Du lịch nghỉ dưỡng mang thương hiệu Sun Group đã hình thành tại rất nhiều nhiều địa phương như Phú Quốc, Đà Nẵng, Sa Pa, Tây Ninh, Quảng Ninh...

Thông qua chương trình, Sun Property mong muốn gia tăng những trải nghiệm độc đáo, cao cấp cho Khách hàng; chứng minh sự mệnh "thông hoa giá trị sống" cho từng Chủ sở hữu mà chúng tôi theo đuổi.

CÁC ĐẶC QUYỀN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

ĐẶC QUYỀN 01

Tất cả Khách hàng được ghi nhận "Hạng thành viên" căn cứ theo giá trị lũy kế BĐS đã mua. Trường hợp Khách hàng mua thêm sản phẩm sẽ được ghi nhận giá trị BĐS mua thêm vào lũy kế để nâng hạng thành viên, nếu đạt mức giá trị theo hệ thống phân hạng.

ĐẶC QUYỀN 02

Khách hàng mua từ căn thứ 2 trở đi sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp trên giá trị BĐS mua mỗi, mức chiết khấu giá theo Hạng thành viên.

ĐẶC QUYỀN 03

Khách hàng mua BĐS mỗi được tặng Gói quà tặng Trải nghiệm độc quyền Hệ sinh thái tại tài khoản Ngân hàng NCB. Giá trị được nạp vào tài khoản tính trên % giá trị BĐS mua mỗi với mức tỷ lệ theo Hạng thành viên.



CHI TIẾT HẠNG THÀNH VIÊN & MỨC ƯU ĐÃI

TỔNG GIÁ TRỊ
BDS SỞ HỮU
(TỶ VNĐ)



HẠNG THÀNH VIÊN	BRONZE	SILVER	GOLD	PLATINUM	DIAMOND
ƯU ĐÃI CHIẾT KHẤU TRỰC TIẾP	1.0%	1.0%	1.0%	1.3%	1.5%
ƯU ĐÃI QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM	0.5%	0.7%	1.0%	1.5%	2.0%

Lưu ý:

- Gói quà tặng Trải nghiệm độc quyền Hệ sinh thái tại tài khoản NCB được dùng để trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ trong Hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group bao gồm Sun World & Sun Hospitality Group với các dịch vụ như cáp treo, khách sạn, F&B... Thời hạn sử dụng gói quà tặng sẽ được thông báo tại từng thời điểm.
- Các ưu đãi nêu trên được áp dụng cho cả Khách hàng và Nhóm Khách hàng bao gồm: Chủ sở hữu, tự thân phụ mẫu, vợ chồng, con ruột, công ty mà Khách hàng đứng tên Người đại diện pháp luật.
- Phân hạng thành viên tính theo lũy kế giá trị BĐS trên Hợp đồng đã gồm Thuế GTGT & Kinh phí bảo trì (nếu có).
- Các mức chiết khấu giá áp dụng trên giá bán BĐS chưa gồm Thuế GTGT & Kinh phí bảo trì (nếu có), theo thứ tự tại chính sách bán hàng từng dự án.
- Giá trị chiết khấu và quà tặng được tính trên giá trị BĐS mua mỗi.
- Giá trị chiết khấu và quà tặng sẽ căn cứ theo Hạng thành viên hiện hành chưa bao gồm công thêm giá trị BĐS mua mỗi.

Thông tin chi tiết về chương trình,
Quý Khách hàng và Quý Đối tác vui lòng liên hệ:
1800 6636 (Ext:03)

Tôn trọng cảm ơn!